

ผู้ผลิตน้ำตาลรายเล็กมุ่งหน้าบุกจีน

ปักกิ่งออกภาษีใหม่
สกัดบราซิล

กรุงเทพธุรกิจ • ผู้ผลิตน้ำตาลรายเล็กอเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉวยโอกาส น้ำตาลจากบราซิลและไทยถูกเก็บภาษีหนัก รุกแดนมังกรหวังชิงส่วนแบ่งตลาด

กรมศุลกากรจีนรายงานวานนี้ (25 มี.ค.) ว่า บราซิลผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่สุดของโลก ไม่ได้ขายน้ำตาลให้จีนเลยในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ตลอดทั้งปี 2560 บราซิลส่งออก น้ำตาลให้จีนเพียง 790,374 ตันเท่านั้น ลดลง 60.3% จากปี 2559

ปี 2560 จีนนำเข้าน้ำตาลลดลง โดยนำเข้า จากบราซิลเพียงราว 1 ใน 3 จากที่เคยนำเข้า 2 ใน 3 เมื่อปี 2559 เมื่อพิจารณาการนำเข้า

น้ำตาลโดยรวมประจำปี 2560 ลดลงราว 1 ใน 4 มาอยู่ที่ 2.29 ล้านตัน ผลพวงจากการเก็บภาษี ตัวใหม่ ที่รัฐบาลปักกิ่งออกมาเมื่อเดือน พ.ค. ปีก่อน สิ่งเก็บภาษีพิเศษจากน้ำตาลนำเข้า เกินโควตาเป็นเวลา 3 ปี รวมถึงปีงบประมาณ ปัจจุบัน เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมน้ำตาล ในประเทศ

ภาษีดังกล่าวลดทอนการนำเข้าจาก ซัพพลายเออร์รายใหญ่เช่น บราซิล แต่เปิดตลาด ให้กับผู้ผลิตรายเล็กที่ได้รับการยกเว้นภาษี อย่างไรก็ตาม ยอดขายจากผู้ผลิตรายเล็ก ชี้ให้เห็นว่า มาตรการที่รัฐบาลปักกิ่งหวัง คุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศอาจไม่ได้ผล เท่าที่หวัง บรรดาผู้ค้ากล่าวว่า ภาษีใหม่ยัง กระตุ้นให้เกิดการลักลอบค้าน้ำตาลบริเวณ ชายแดนกับเวียดนามด้วย

นายบรูโน ซานติ ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยง

ของน้ำตาลและเอทานอลบริษัทไอเอ็นพีแอลเอพีซี สโตนโบราซิล กล่าวว่า ผู้ซื้อชาวจีนนำเข้า น้ำตาลดิบน้อย เหตุผลสำคัญประการแรก เนื่องมาจากรัฐบาลขึ้นภาษี

อานิสงส์จากภาษีทำให้ขณะนี้ไม่มีประเทศ ในแอฟริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างน้อย 7 ประเทศ ค้าขายน้ำตาลกับจีน เป็นครั้งแรกหรือกลับมาทำการค้ากันอีกครั้ง หลังจากหายไปนาน ในจำนวนนี้รวมถึง แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน นิการากัว เวียดนาม เอลซัลวาดอร์ และคอสตาริกา ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในบัญชี 190 ประเทศและ ดินแดนเล็กๆ ที่ได้รับการยกเว้นจากภาษีใหม่

นายซาน เซียว นักวิเคราะห์จากบริษัท เชียงไฮ้ปูหยุนอินเวสต์เมนท์แมนจ์เม้นท์ มองว่า การนำเข้าจากประเทศเหล่านี้ยังคง ทำกำไร

ประเทศที่น่าจับตามองเช่น ฟิลิปปินส์ โดยในเดือน ธ.ค. 2560 จีนนำเข้าน้ำตาลจาก ฟิลิปปินส์มากที่สุด 38,834 ตัน ตลอดปี 2560 ฟิลิปปินส์ขายน้ำตาลให้จีน 99,210 ตัน คิดเป็น 4.3% ของน้ำตาลนำเข้าทั้งหมด

"ถ้าเราสามารถรักษาปริมาณการส่งออกไว้ได้ ในระดับน้อยอย่างสม่ำเสมอ ย่อมพูดได้ว่าเราครอง ส่วนแบ่งตลาดได้อย่างแท้จริง ปริมาณการส่งออก ไปยังจีนนั้นสำคัญอย่างยิ่ง" นายจิสส์ บาร์เรรา โฆษกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลฟิลิปปินส์กล่าว

ส่วนเอลซัลวาดอร์ซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกากลาง ปี 2560 ขายน้ำตาลให้แดนมังกร 111,681 ตัน คิดเป็น 5% ของตลาด

สำหรับไทยแม้จะถูกเก็บภาษีแต่ก็ส่งออก น้ำตาลให้จีนเพิ่มขึ้น 61.1% ในปี 2560 มาอยู่ที่ 289,234 ตัน ขณะที่การนำเข้าจากคิวบาลลดลง 7.86% มาอยู่ที่ 402,195 ตัน